

Số 03-HD/BTGDVTU

Điện Biên Phủ, ngày 25 tháng 3 năm 2025

**HƯỚNG DẪN**  
tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị  
về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần,  
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTGDVTU, ngày 14/3/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 42-CT/TW); Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ban hành hướng dẫn tuyên truyền trên địa bàn Thành phố như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Giúp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nhận thức sâu sắc về tính cấp thiết, ý nghĩa, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của Chỉ thị số 42-CT/TW; tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện giáo dục và thực hành "cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

**2. Yêu cầu**

Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; hình thức tổ chức đa dạng phong phú, sáng tạo, linh hoạt, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng và xã hội; gắn với tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc thực hiện Quy định 14-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của

cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của Thành phố, phường, xã.

## II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; khẳng định việc cụ thể hóa các chuẩn mực “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” thành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, góp phần quan trọng vào phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác giáo dục “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

2. Làm rõ phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là phẩm chất đạo đức quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tính cấp thiết của việc giáo dục và thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện trách nhiệm nêu gương, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

3. Phân tích, lý giải có sức thuyết phục vì sao phải thực hiện đồng bộ 04 chủ trương lớn, nhất là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiên phong, gương mẫu thường xuyên học tập, thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” mọi lúc, mọi nơi trong công việc và đời sống hằng ngày; thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới (tâm huyết, trách nhiệm, mẫn cán, tận tụy với công việc được giao; tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, giữ mình trong sạch, không tham nhũng; trọng liêm sỉ, danh dự, không gây phiền hà, sách nhiễu, trung thực, ngay thẳng, công tâm, khách quan; thấy đúng bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh,...). Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh chống lãng phí tiêu cực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

4. Biểu dương những tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng, thường xuyên thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu

tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng về công tác giáo dục và thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

### **III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN**

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị Chỉ thị 42-CT/TW bằng nhiều hình thức như: Tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; hội nghị, cuộc họp của các cơ quan, đơn vị...

2. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Mở các chuyên trang, chuyên mục, viết bài về công tác giáo dục “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, lồng ghép với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tọa đàm, chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật, tác phẩm báo chí về các chủ đề phẩm chất, chuẩn mực “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới; kịp thời sáng tác những tác phẩm có giá trị giáo dục cao, lan tỏa đến xã hội về đề tài giáo dục “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

4. Những phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” đưa vào nội dung giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý các cấp.

### **IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy**

Ban hành hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW; chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền, cơ quan có ấn phẩm báo chí đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực, nhất là tuyên truyền biểu dương những cán bộ, đảng viên thực hiện tốt về thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp về công tác tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW.

Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong Nhân dân, dự báo kịp thời những điểm “nóng”, những “vấn đề” có thể xuất hiện, để không bất ngờ, bị động, kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và ngăn chặn, bóc gỡ các thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên Internet, mạng xã hội về công tác giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 42/CT/TW.

## **2. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy**

Phối hợp với các tổ chức thành viên có liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền, tăng cường giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên gắn với việc tuyên truyền các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư về giáo dục “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia học tập, xây dựng và thực hành văn hoá liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường giám sát các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong học tập và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; biểu dương, tôn vinh các tấm gương điển hình tiên tiến; kịp thời xử lý đối với những tập thể, cá nhân không thực hiện đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về các nội dung của Hướng dẫn này; chỉ đạo các cấp uỷ đảng đưa nội dung giáo dục và thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” vào sinh hoạt chi bộ định kỳ; xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hằng năm, thường xuyên tiến hành kiểm điểm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức đảng, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt giáo dục và thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Thường xuyên nắm chắc và dự báo đúng tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội về triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, tập trung nắm bắt nhu cầu thông tin của Nhân dân, từ đó có hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp theo đối tượng, địa bàn, khu vực.

## **3. Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin Thành phố**

Quản lý chặt chẽ công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng, phát hiện, tham mưu phối hợp xử lý nghiêm hành vi phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, công tác giáo dục và thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

## **4. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố**

Phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ nội dung, chương trình, xây dựng và đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức cách mạng phù hợp cho học sinh và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên về đạo đức, giáo dục công dân trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

## 5. Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố

Tăng cường vai trò của Văn học, nghệ thuật trong giáo dục con người hướng đến chân, thiện, mỹ và chuẩn mực con người Việt Nam, nhất là tập trung tuyên truyền giáo dục và thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong thời kỳ đổi mới của đất nước, phát huy các hình thức giáo dục, đạo đức có hiệu quả trong văn hoá dân gian.

Tăng cường vận động văn nghệ sĩ, trí thức tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài giáo dục và thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có giá trị giáo dục cao, lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

## 6. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình Thành phố

Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy; định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, các tuyến tin, bài, phóng sự,... chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc về công tác giáo dục “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền biểu dương các tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân làm tốt công tác giáo dục và thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; gắn với việc đấu tranh, phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa./.

### Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (b/c),
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thành phố,
- Các Ban Xây dựng Đảng, VP Thành ủy, Trung tâm chính trị Thành phố,
- Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, đoàn thể Thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các đồng chí báo cáo viên Thành phố,
- Lưu BTGDV.



**Đặng Việt Hùng**